

เอกสารหมายเลข 6 – นัยต่อภูมิภาคอาเซียน โอกาสภาคประชาสังคมที่จะมีบทบาท

จีนได้เข้ามาเป็นผู้เล่นที่สำคัญในภาคการเงินสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกหลายปีแล้ว ทั้งธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนเพื่อการลงทุนทั้งหลายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ได้มีการออกไปลงทุนนอกประเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้มานานกว่าทศวรรษ สถานการณ์ล่าสุดเรื่องการก่อตั้งสถาบันและโครงการสำคัญๆ ที่หยิบถูกยกขึ้นมาเสนอและถกเถียงในรายงาน *Making Inroads* ของ IDI ยิ่งฉายภาพแนวโน้มที่บทบาทด้านนี้ของจีนจะยิ่งมากขึ้นในอนาคต

ธนาคาร AIIB เป็นสถาบันทางการเงินพหุภาคีสถาบันแรกที่จีนเป็นผู้นำในการก่อตั้ง AIIB นำเสนอตัวเองในฐานะองค์กร “โมเดลใหม่” ที่มีโครงสร้างการจัดการและธรรมาภิบาล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมลงตัวต่อความต้องการของภูมิภาคเอเชียมากกว่า เมื่อเทียบกับสถาบันลักษณะเดียวกันที่ตั้งมาก่อนอย่างธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย โครงการ One Belt One Road (OBOR) สะท้อนชัดถึงการต่อยอดเนื่องจากประเทศจีนในการส่งเสริมการลงทุนนอกประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่ขยายการเชื่อมโยงในภูมิภาค

กองทุนจำนวนมากถูกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน OBOR เป็นการเฉพาะ บรรดาสถาบันและบริษัทที่มีอยู่ตอนนี้ รวมถึงธนาคารเฉพาะกิจของจีนต่างรีบออกมาแสดงการสนับสนุนและประกาศแผนเพิ่มการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ OBOR

การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภูมิภาคเอเชียเผชิญภาวะขาดแคลนเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ต่างขวนขวายหาทางดึงดูดการลงทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้านคมนาคม พลังงาน และโครงการอื่นๆ ที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศภายในภูมิภาค AIIB และสถาบันอื่นจะตอบสนองความต้องการนี้ AIIB

แม้จะยังไม่ได้เริ่มการปล่อยกู้ แต่ก็มีความกังวลแล้วว่า ธนาคารอาจให้การสนับสนุนโครงการที่มีความเสี่ยงสูงที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ปฏิเสธให้การสนับสนุนมาก่อน อาทิโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเขื่อนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามต้องจับตาดูกันต่อไปว่า AIIB จะสนับสนุนโครงการความเสี่ยงสูงเหล่านั้นจริง ๆ หรือไม่ AIIB กำลังพัฒนานโยบายพลังงานของธนาคาร แต่ยังคงไม่ชัดเจนว่าธนาคารจะสนับสนุนโครงการประเภทไหนบ้าง โครงการ OBOR ได้เชื่อมกับโครงการขนาดใหญ่แล้วหลายโครงการ รวมถึงโครงการเขื่อนขนาดยักษ์การ็อต (Karot) ในปากีสถาน และโครงการเชื่อมเพลิงฟอสซิลหลายแห่งในพื้นที่อื่นของเอเชีย

ในขณะเดียวกัน ก็มีปรากฏการณ์ที่มีนัยสำคัญ แสดงว่าภาคการลงทุนการเงินของจีนนั้น ถูกกำกับให้ไปในทิศทางการลงทุนสีเขียว จีนเป็นผู้ลงทุนสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในจีนและต่างประเทศ เป้าหมายของ AIIB ที่มีการระบุไว้คือ วัตถุประสงค์ “การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เช่นเดียวกับ คุณค่าหลัก

ของกองทุนเส้นทางสายไหม (SRF) และกองทุนความร่วมมือด้านการลงทุนจีน-อาเซียน (CAF) ต่างก็ครอบคลุมพันธสัญญาว่าด้วยความยั่งยืน หากการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันเหล่านี้ พุ่งไปที่โครงการพัฒนาที่รอบคอบครอบคลุมและยั่งยืน ผลประโยชน์ที่จะเกิดก็อาจจะน่าจับตาพิจารณา

มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันการเงินจีน

มาตรฐานการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโครงการของสถาบันการเงินจีนโดยรวมแล้วอยู่ในระดับพื้นฐาน และบ่อยครั้งไม่เปิดรับความเห็นและการตรวจสอบจากสาธารณะ จุดอ่อนเรื่องธรรมาภิบาลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้เป็นข้อเท็จจริง โดยเฉพาะกับธนาคารเฉพาะกิจของจีน แนวทางที่ว่าด้วยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนั้นสรุปย่อมาก ๆ ส่วนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งจีนไม่มีการเผยแพร่ กองทุนความร่วมมือด้านการลงทุนจีน-อาเซียนมีระบบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ก้าวหน้ามากกว่าเนื่องจากมีบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศร่วมถือหุ้นกองทุนอยู่ด้วย ด้าน AIIB มีกรอบดำเนินการเพื่อคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมโครงการที่ก้าวหน้ากว่าเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินทวีปเอเชียอื่น ๆ ของจีน อย่างไรก็ตาม กลุ่มประชาสังคมยังมีความกังวลต่อช่องว่างสำคัญที่ปรากฏอยู่ในกรอบดำเนินการนี้

มีแนวทางดำเนินการจำนวนหนึ่งที่ถูกออกโดยภาครัฐจีน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับบรรดาบริษัทและสถาบันการเงินของจีนเมื่อดำเนินการในต่างประเทศ รวมถึง แนวทางสีเขียวของคณะกรรมการกำกับธนาคารแห่งชาติจีน (*China Banking Regulatory Commission's Green Credit Guidelines*)¹ และ แนวนโยบายร่วมด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (*Joint Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation*) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจีน นอกจากนี้ยังมีแนวทางเฉพาะด้านที่ปรับใช้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่และป่าไม้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรฐานใดเลยที่ครอบคลุมถึงกลไกการบังคับใช้ และไม่มี ความชัดเจนว่าบริษัทจีนจะต้องนำมาตรฐานเหล่านี้ไปปรับใช้ในระดับใด²

กลไกคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เข้มแข็ง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถาบันการเงินด้านการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ ความท้าทายด้านธรรมาภิบาลพบเห็นในหลายประเทศอาเซียน และจำนวนหนึ่งมีประวัติด้านการจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการที่แย่มาก ในบริบทที่ระบบยุติธรรมและนิติธรรมอ่อนแอ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและระบบนิเวศที่เปราะบางของประเทศเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับมาตรการคุ้มครองจากนโยบายการดำเนินการที่เข้มแข็งของสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบโครงการที่เข้าไปลงทุน

การตอบสนองจากประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ

การก่อตั้ง AIIB และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโครงการอื่น ๆ ที่นำโดยจีน ทำให้บางประเทศวิตกกังวลต่อบทบาทและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในภาคการเงินของภูมิภาคและระดับโลก สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะไม่เข้าร่วม AIIB เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ตามด้วยการประกาศเปิดตัวโครงการของตนเองจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามากเลือกให้ยุทธวิธีร่วมมือทุกฝ่าย ด้วยการตกลงร่วมทุนกับทั้ง AIIB ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (EBRD)

ทั้ง ADB และธนาคารโลก กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการปฏิรูปของ ADB มุ่งสู่ทิศทำให้ธนาคาร “แข็งแกร่ง ดีขึ้น และเร็วขึ้น” ด้วยการทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการอนุมัติของคณะกรรมการง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างความคล่องตัวสำหรับกระบวนการกู้เงิน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการชำระเงินคืนⁱⁱⁱ ด้านธนาคารโลกอยู่ระหว่างการยกเครื่องนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมของตนเอง^{iv} โดยเป้าหมายสำคัญของกรอบการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่คือ เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการเตรียมและการประเมินผลเพื่อทำให้การอนุมัติโครงการง่ายขึ้น ถูกขึ้น และเร็วขึ้น แม้การปฏิรูปเหล่านี้จะเริ่มต้นก่อนการก่อตั้ง AIIB การเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลการให้เงินกู้ที่เร็วขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความต้องการที่จะเห็นอกว่าสถาบันทางการเงินที่จะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหลายนั่นเอง ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มประชาสังคม นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และนักสังคมวิทยา ว่าเป็นอันตรายต่อการคุ้มครองสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมถึงต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้รับฟังความเห็น โดยเฉพาะก่อนโครงการจะได้รับการอนุมัติจากธนาคาร¹

พัฒนาการของบทบาทเงินในภูมิภาคอาเซียน

ความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับบางประเทศในอาเซียนนั้นยากที่จะเข้าใจ เนื่องจากการดำรงอยู่ของข้อขัดแย้งด้านพรมแดนที่ยังไม่มีทางออก ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของจีน นายสี จิ้นผิง ก็พยายามโปรโมทแนวคิด “พรหมลิขิตร่วม ประชาคมอาเซียน – จีน” ทั้ง AIIB โครงการ One Belt One Road และโครงการการเงินอื่นๆ ถูกมองในฐานะเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการทูตกับประชาคมอาเซียน ภาควิชาการอาเซียนทั้ง 10 ประเทศล้วนเป็นสมาชิก AIIB และเส้นทางของ One Belt One Road ก็ตัดผ่านโดยตรงทั่วทั้งภูมิภาค

ผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนมากมายออกมากล่าวชื่นชมกับสถานะถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดจาก AIIB และโครงการ One Belt One Road การบูรณาการระดับภูมิภาคถูกให้ลำดับความสำคัญหลัก และดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนด้านการเงินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในไม่กี่ปีข้างหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง สถาบันมากมายแสวงหาการสนับสนุนการดำเนินการโครงการในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงโครงการด้านการคมนาคม พลังงาน โทรคมนาคม เกษตร การค้าและการลงทุนของภาคเอกชน โครงการต่างๆ ที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศนั้น ๆ และให้การสนับสนุนด้านการเงินจากหลากหลายสถาบัน ทั้งธนาคารโลก และ ADB รวมถึงธนาคารเฉพาะกิจและนักลงทุนอื่น ๆ ของจีน ธนาคารพหุภาคีอย่าง AIIB ธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ของจีน และกองทุนเพื่อการลงทุนทั้งหมด ล้วนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโครงการที่สนับสนุนการบูรณาการในภูมิภาคในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

โอกาสสำหรับภาคประชาสังคมที่จะตอบสนอง

ธรรมชาติของสถาบันการเงินและโครงการหลัก ๆ ของจีนมีความแตกต่างกันอย่างสำคัญ ตัวอย่างเช่น แม้จะนำโดยจีน แต่ AIIB ก็เป็นสถาบันพหุภาคีที่มีสมาชิกกว้างขวางทั้งในเอเชียและภูมิภาคอื่น การรับฟังความเห็นภาคประชาสังคมของธนาคารยังเป็นสิ่งที่ขาดหาย ธรรมชาติของการเป็นพหุภาคีของ AIIB ก็ยังแสดงศักยภาพของโอกาสที่ภาคประชาสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมและผลักดันการดำเนินการของธนาคารได้ ในทางกลับกัน One Belt One Road ไม่ใช่สถาบันหากแต่เป็น

¹ For further discussion of World Bank safeguard reforms see: <http://www.inclusivedev.org/development/world-bank-safeguards-campaign/>.

เพียงโครงการที่ไม่มีส่วนประสานงานกลางสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ นั้นทำให้การจะเข้าไปมีส่วนร่วมและผลักดัน ยากกว่าโดยเปรียบเทียบ

กองทุนเพื่อการลงทุนที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยจีน แม้โดยปกติจะไม่เห็นการทำงานของมันในพื้นที่ แต่ข้อมูล พื้นฐานนั้นมีอยู่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน ท้ายที่สุด ธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารเพื่อการพัฒนาจีน และธนาคารนำเข้า-ส่งออกของจีนได้มีบทบาทนอกประเทศมานานกว่าทศวรรษ แต่โดยทั่วไปแล้วยากที่จะเข้าถึงและมี แนวโน้มที่จะไม่ตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม กาลเวลา ด้วยธนาคารเหล่านี้ยังคงจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญในการลงทุนนอกประเทศของจีนต่อไป จึงสำคัญอย่างยิ่งที่กลุ่ม ประชาสังคมต้องพัฒนาความเข้าใจในตัวละครและยุทธศาสตร์เหล่านี้เพื่อเข้าไปมีอิทธิพลต่อการดำเนินการขององค์กร เหล่านี้

เหล่านี้คือโอกาสที่กลุ่มประชาสังคมจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม หรือผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อการลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้นจากจีน นี้ไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย แต่กิจกรรมดังต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชาสังคมใน เอเชียและภูมิภาคอื่นที่มีกำลังเผชิญกับกระแสการลงทุนอย่างหนักจากจีน

- **พัฒนาความเข้าใจให้มากขึ้น ต่อสถาบันและวิธีการทำงานของสถาบันการเงินของจีน:** ด้วยสถาบัน เหล่านี้มีพัฒนาการทั้งเชิงสถาบันและวิธีดำเนินการ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่กลุ่มประชาสังคมจะขยายความรู้และ ความเข้าใจต่อโครงสร้างธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานของสถาบันเหล่านี้
- **พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค:** การสนับสนุน ทางการเงินของจีนต่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานบ่อยครั้งเป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของรัฐบาลประเทศ เจ้าของโครงการ ประเทศต่างๆ มักมีรายการโครงการที่ต้องการได้รับการสนับสนุนทางการเงินอยู่แล้ว เพียง รวบรวมข้อมูลของโครงการตามรายการ ก็อาจสามารถทำนายได้ว่าโครงการไหนกำลังจะเกิดขึ้น
- **ติดตามตรวจสอบ พัฒนาการเชิงสถาบันและกิจกรรมในอนาคตของ AIIB:** แม้ AIIB จะเปิดดำเนินการ แล้วแต่ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีความสำคัญที่จะเฝ้าติดตามพัฒนาการและปฏิบัติการของนโยบาย ดำเนินงานใหม่และที่กำลังจะเกิด การจัดการการเปิดเผยข้อมูลและการก่อตั้งกลไกเพื่อรับข้อร้องเรียน เช่นเดียวกัน กระบวนการอนุมัติโครงการก็ควรถูกจับตาด้วย เพื่อจะได้เห็นโอกาสที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อ กระบวนการตัดสินใจได้ การที่มีสมาชิกแบบพหุภาคีและร่วมทุนโครงการโดยธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา เอเชียในบางโครงการ ก่อให้เกิดโอกาสสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมและผลักดัน
- **ติดตามตรวจสอบ กิจกรรมกองทุนเพื่อการลงทุน:** กองทุนเส้นทางสายไหมและกองทุนความร่วมมือด้านการ ลงทุนจีน-อาเซียน (CAF) ได้เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนแล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามการ ดำเนินงานของทั้งสององค์กรเพราะต่างกำลังขยายตัว ทั้งสองกองทุนมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน ดังนั้นจึงมี ความสำคัญที่จะต้องติดตามการรายงานข่าวของสื่อมวลชนและแหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับโครงการที่มีการขอรับ การสนับสนุนด้านการเงิน การร่วมถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศในกองทุนความ

ร่วมมือด้านการลงทุนจีน-อาเซียน ทำให้กองทุนนี้ต้องรับเอามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศมาใช้ เป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกองทุน รวมถึงการที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้กลไกความรับผิดชอบของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ (Compliance Advisor Ombudsman)

- **สร้างความตื่นตัว แก่ชุมชน:** หากคุณรู้จักหรือทำงานกับชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญจะสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจในตัวละครเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงทางเลือกที่ชุมชนอาจเข้าไปมีอิทธิพลต่อโครงการและแสวงหาความรับผิดชอบต่อเรียกร้องความช่วยเหลือหากพวกเขาได้รับผลกระทบ
- **เข้าหา สถาบันการเงินของจีน:** สถาบันการเงินที่ปรากฏในเอกสารนี้ อ้างว่ายึดมั่นในหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการหารือสาธารณะ กลุ่มประชาสังคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการร้องขอข้อมูลและแสดงความเห็นต่อการพัฒนาสถาบันและนโยบาย เช่นเดียวกับการเข้าไปมีอิทธิพลในแต่ละโครงการ
- **ผลักดัน การปรับปรุงมาตรฐานและการดำเนินการ:** กรอบการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ AIB มีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้งาน ธนาคารและกองทุนต่างๆ ของจีนที่เอ่ยถึงในเอกสารนี้ต่างมีแนวทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในคุณภาพที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติจริง กลุ่มประชาสังคมสามารถรณรงค์เพื่อให้มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง เผยแพร่ และนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติ
- **ผลักดัน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น:** นอกจาก AIB แล้ว ไม่มีสถาบันการเงินใดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เผยแพร่ข้อมูลโครงการในรายละเอียดทางช่องทางออนไลน์ กลุ่มประชาสังคมสามารถสืบปีสถาบันต่างๆ ให้ปรับปรุงเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- **สนับสนุน ให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศร่วมมือกับ AIB:** AIB ได้เริ่มสนับสนุนทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ รวมถึงธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป และธนาคารโลก การร่วมลงทุนนี้เป็นประตูสำคัญของการเข้าไปมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานและการปฏิบัติการของ AIB ด้วยการชี้ช่องทางที่มีส่วนร่วมและกลไกแสดงความรับผิดชอบต่อสถาบันผู้ร่วมลงทุน
- **พัฒนา เครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร:** สถาบันทั้งหลายที่รายงานฉบับนี้ทำการศึกษาด้วยซ้ำซ้อนและดำเนินงานในหลายสิบประเทศในเอเชียและทั่วโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มประชาสังคมจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนทำงานลักษณะเดียวกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและระดับโลก

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากรายงานของ IDI [Making Inroads: Chinese Infrastructure Investment in ASEAN and Beyond](#)
การวิจัยและการผลิตเพื่อเผยแพร่เอกสาร ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเฮนริคเบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มูลนิธิ McKnight และมูลนิธิ Planet Wheeler

เผยแพร่ภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 

ⁱ For an analysis of the Green Credit Guidelines see: Friends of the Earth US (2015), *Going Out, But Going Green? Assessing the Implementation of China's Green Credit Guidelines Overseas*, Washington DC: FOE. <http://www.foe.org/news/archives/2014-11-going-out-but-going-green>.

ⁱⁱ ดู IDI's forthcoming handbook on Chinese safeguards for a practical guide to these policies and others.

ⁱⁱⁱ Asian Development Bank (2015, 16 ธันวาคม), *Press Release: ADB Approves Reforms Package to Speed Loan Delivery, Enhance Operational Efficiency*. <http://www.adb.org/news/adb-approves-reforms-package-speed-loan-delivery-enhance-operational-efficiency> (เข้าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).

^{iv} World Bank (2014, 2 กันยายน), *Review and Update of the World Bank's Safeguard Policies, Proposed Environmental and Social Framework, Background Paper*, paragraph 20.

^v Asian Development Bank (ไม่ระบุวันที่), *GMS Overview*. <http://www.adb.org/countries/gms/overview> (เข้าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).